

กิจกรรมที่ 13

รณรงค์สร้างกระแสการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่าน Line Official Teen Club

มาตรการที่ 5 สร้างความรอบรู้ให้แก่วัยรุ่นเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ การตั้งครุฑฯ การแท้งฯ การคุมกำเนิด และการวางแผนครอบครัวที่หลากหลายรูปแบบและช่องทาง

ประเด็นความรู้ การป้องกันการตั้งครรภ์ ทักษะชีวิต และสุขภาพวัยรุ่น, การวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิด, การยุติการตั้งครุฑฯ ที่ปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565

เป้าหมาย 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

ภาพข่าวกิจกรรม
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

จัดทำโดย : กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

***Teen Club** สโมสรวัยรุ่น ที่เดียวจบ ครบทุกเรื่อง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานรณรงค์สร้างกระแสการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่าน Line Official Teen Club โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์สุรารัตน์ วัฒนาธิเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และผู้บริหารกรมอนามัย ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทาง Facebook Live กรมอนามัย และระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Conference) เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเข้าใช้บริการด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่สอดคล้องกับความต้องการวัยรุ่น และเป็นคลังข้อมูลสำหรับวัยรุ่นในการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการ Line Official Teen Club ในการสร้างการรับรู้ ดูแล ชำระเหลือ และส่งต่อเพื่อให้วัยรุ่นได้รับบริการที่เหมาะสมด้านการศึกษา สุขภาพ และสวัสดิการสังคม

โดยหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับวิเทศ พ.ศ. 2559

ในการจัดการรณรงค์ฯ ได้มีแขกพิเศษพิเศษ คือ คุณอุษานันท์ กาวี โจนกุล (พลเอกหญิง) ในฐานะตัวแทนวัยรุ่นและเยาวชนได้บอกเล่าประสบการณ์และนำวิธีการใช้ Line Official Teen Club และเชิญชวนวัยรุ่นและเยาวชนเข้ามาเป็นเพื่อนกับ Teen club สำหรับข้อหาการใช้งาน สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code หรือ Add Line ID: @teen_club

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
www.anamai.moph.go.th

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว Line Official Teen Club คลับวัยรุ่น ที่เดียวจบ ครบทุกเรื่อง ขับเคลื่อนผ่านภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น และเป็นคลังข้อมูลสำหรับวัยรุ่นใช้ปรึกษาปัญหาหรือรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์

TEEN CLUB คลับวัยรุ่น ที่เดียวจบ ครบทุกเรื่อง

พบกับ Live ทางสื่อ Line Official Teen Club ละคร Mini Concert จากศิลปินวัยรุ่น พคอชชบพ

ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30 - 14:30 น.

LINE @teen_club

Facebook กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข